



รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

ประจำปี 2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ได้บัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้แก่ข้าราชการ ตลอดจนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการที่มีให้เห็นตามสื่อในยุคปัจจุบัน

งานวินัยข้าราชการครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง เทียงธรรม นำไปสู่การป้องกันการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ

ผลการดำเนินการ

1. **เชิงปริมาณ:** ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวนทั้งสิ้น 145 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในวันที่ 26 สิงหาคม 2566

2. **เชิงคุณภาพ:** ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ที่เข้าร่วมอบรมประพฤติตนและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ไร้พฤติกรรมทุจริต

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ประเภทของเงิน
1	ค่าอาหาร	145	คน	60.00	8,700.00	งบอุดหนุน
2	ค่าอาหารว่าง	145	คน	60.00	8,700.00	งบอุดหนุน
3	ค่าตอบแทนวิทยากร	6	ชั่วโมง	1,200.00	7,200.00	งบอุดหนุน
รวมเงิน					23,150.00	

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ขยายผลการอบรมสู่นักเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกระดับ

โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 6 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข "ดี เก่ง มีความสุข" การศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพความสามารถที่จะปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณลักษณะตาม ที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังจริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรม คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง

ดังนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัยยม) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการทุจริตในระดับบุคคล โรงเรียนจึงจัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใสขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับโรงเรียน

ผลการดำเนินการ

- เชิงปริมาณ:** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใสซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
- เชิงคุณภาพ:** นักเรียนได้เรียนรู้และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นคนดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถนำหลักการมานำชีวิตตนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ประเภทของเงิน
1	ค่าอาหาร	372	คน	60.00	22,320.00	งบอุดหนุน
2	ค่าอาหารว่าง	372	คน	60.00	22,320.00	งบอุดหนุน
3	ค่าตอบแทนวิทยากร	6	ชั่วโมง	600.00	3,600.00	งบอุดหนุน
4	ค่าวัสดุกิจกรรมฐาน	1	ค่าย	5,000.00	5,000.00	งบอุดหนุน
รวมเงิน					53,240.00	

ปัญหาและอุปสรรค

- ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในเรื่องการนับถือศาสนา

ข้อเสนอแนะ

- ออกแบบกิจกรรมฐานที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ เหมาะกับช่วงวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนมากยิ่งขึ้น